

VINAHF, HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI NGHÈO

Theo bạn, hạnh phúc trong cuộc đời này là gì?

Chẳng phải là một em học sinh nghèo được tới trường sao? Chẳng phải là một người nông dân nghèo có một con bò, con trâu để chăn nuôi sao? Chẳng phải một người nghèo muốn buôn bán mà có người cho vay vốn không lãi sao? Chẳng phải một người bệnh nghèo được chữa trị miễn phí sao? Chẳng phải một em sinh viên nghèo đậu đại học và được đi học sao? Chẳng phải một gia đình nghèo không có nhà để ở mà nay có ngôi nhà khang trang tươm tăt để sinh sống sao? Chẳng phải những gia đình nghèo đến Tết muốn có một mâm cỗ gia tiên mà được như ý sao?

Tất cả một loạt dẫn chứng về hạnh phúc trên có thể đối với những người khá giả giàu có thì cảm thấy quá tầm thường nhưng đây thật sự là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao cho người nghèo.

Kính thưa Quý vị ân nhân gần xa của VINAHF, tôi là nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Nghệ An. Hiện nay, tôi đang phục vụ tại vùng đất Con Công, thuộc miền tây Nghệ An.

Trước hết, tôi xin thay lời cho các nữ tu cùng làm việc với tôi nơi vùng đất Sơn Cước này, cùng toàn thể người nghèo thuộc các đối tượng: Bệnh nhân, học sinh, sinh viên, các gia đình vay vốn không lãi, các gia đình nghèo được nhận quà mâm cơm cúng gia tiên, các gia đình được hỗ trợ xây nhà tình thương từ VINAHF, chân thành cảm ơn Quý vị đã luôn quăng đại chia sẻ những món quà quý từ gia đình, người thân của Quý vị cho chúng tôi. Mỗi năm vào dịp này, tôi lại có cơ hội để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu nặng của chúng tôi tới Quý vị.

Quý vị thân mến, thế giới này vô cùng rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ và ấm áp khi mà những anh chị em nghèo của chúng tôi nơi miền xa xôi, theo ngôn ngữ địa phương gọi là vùng đất “*khi ho cò gáy*” này, lại vẫn nhận được những món quà quý giá mà Quý vị dành cho chúng tôi với trọn cả trái tim yêu thương. Bản thân chúng tôi những nữ tu cũng như những anh chị em nghèo nơi đây luôn cảm nhận được hơi ấm tình người của quý vị, mặc dù chúng ta chưa một lần gặp mặt, cách nhau hai đầu trái đất, nhưng qua “**VINAHF, địa chỉ đáng tin cậy cho người nghèo**”, quý vị đã không ngần ngại gửi trao yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn, nhờ đó mà cuộc sống của họ phần nào đỡ khổ hơn, sống lạc quan hơn và có hy vọng để hướng đến một tương lai tương đẹp hơn.

Thưa Quý vị, tính cho đến nay là 15 năm (2008-2023) tôi được cộng tác với VINAHF, một chặng đường chưa quá dài nhưng cũng không nói là ngắn, đã cho tôi đủ để cảm nhận được những việc làm của VINAHF, thật sự là những con người bình thường như Chú Khiết, cô Thùy Dương, Anh Hoàng, Anh Dũng, bác sỹ Châu Hà... và quý cô chú trong ban điều hành VINAHF nhưng họ rất đổi phi thường, vì họ mang trái tim đầy yêu thương luôn vì người nghèo.

Sau đây là những thành quả mà VINAHF đã làm được tại vùng Nghệ An trong năm 2022 và quý I năm 2023:

THỜI GIAN	TT	Dự án	Số tiền (VND)	Ghi chú
2022	1.	Vay vốn không lãi	122.000.000	Đã chuyển cho Sơ Hồng Điều thêm 15 triệu (137 triệu -15 triệu nên còn số tiền gốc còn 122 triệu). Số tiền TNV còn giữ là 27 triệu. Năm nay từ vốn thu hồi cho vay 03 gia đình: Chú Sỹ; Ông bà Xoan Hoa; bà Toàn.
	2.	Học bổng kỳ II và Kỳ I năm 2022-2023	24.000.000 10.250.000	Học bổng kỳ 2 năm học 2021-2022 cho 3 em đại học và 11 em Trung học phổ thông. Năm học 2022-2023, 01 em Đại học và 7 em phổ thông.
	3.	Xây nhà tình thương ông Nguyễn Văn Đình	61.000.000	Sơ Ánh Hồng đã chuyển cho gia đình ông Đình. Ngôi nhà đã hoàn thành tốt đẹp.
	4.	Mâm cơm cúng gia tiên tết 2022	8.565.000	30 suất quà tết 2022 cho 30 gia đình nghèo
	5.	Tủ thuốc tình thương	96.000.000	2 quý đầu (I, II) Lửa Việt chuyển 2 Quý III và Quý IV - VINAHF
	Tổng tiền năm 2022			321.815.000
2023		Mâm cơm cúng gia tiên	5,512,500	21 gia đình
		Tủ thuốc tình thương	24,000,000	Lửa Việt chuyển
		Vay vốn không lãi	30,000,000	Hai gia đình: Nguyễn Thị Lành và Kha Thị Nhi
Tổng tiền			381,327,500	

Như vậy, trong năm 2022 và Quý I của năm 2023, VINAHF đã hỗ trợ cho vùng Nghệ An với số tiền ba trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm đồng. Vâng! Hơn 381 triệu, những đồng tiền được tích góp từ mồ hôi, nước mắt, những danh dự hy sinh của Quý vị và hơn thế nữa đây là những đồng tiền tình nghĩa. Những đồng tiền của Quý vị tuy không lớn nhưng đã gieo mầm bao hy vọng, chấp cánh ước mơ cho nhiều em học sinh, sinh viên, những đồng tiền như có phép màu đã giúp cho các gia đình vay vốn không lãi làm gốc để mưu sinh hoa lợi, những đồng tiền đã đem lại sức khỏe cho các bệnh nhân, những đồng tiền đã đem lại giấc ngủ ngon, chón về bình yên cho các gia đình nghèo được hỗ trợ làm nhà. Đồng tiền thần kỳ này lại còn làm ấm lòng những người đã khuất qua những mâm cơm cúng gia tiên vào dịp đầu năm mới. Ôi! những đồng tiền thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Cảm ơn và rất cảm ơn Quý vị **Ân nhân**, đã đem lại cho người nghèo hạnh phúc thật lớn lao, đúng thật **VINAHF là niềm hạnh phúc cho người nghèo**.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương, giúp đỡ, tạo điều kiện cho VINAHF được phát triển và ngày càng mở rộng hoạt động, nối dài vòng tay nhân ái đến với anh chị em nghèo nhiều nơi trên mảnh đất Việt nam thân yêu.

Kính chúc Quý vị vạn an.

Con công, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Kính thư

Nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng